



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14261

Col.Inch: 66.80 Ad Value: 60,120

หัวข้อข่าว: พุง 14.4 ล้านคนผ่านสิทธิรับเยียวยา 5 พันคลังเร่งโอนเงินสัปดาห์นี้

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

PRValue (x3): 180,360

ศิลปิน: ชาว-ดำ

# พุง 14.4 ล้านคนผ่านสิทธิรับเยียวยา 5 พันคลังเร่งโอนเงินสัปดาห์นี้

คลังเผยผ่านสิทธิรับเงินเยียวยา 5 พันแล้ว 14.4 ล้านคนส่งเร่งโอนเงิน และหาช่องทางช่วยคนลงทะเบียนไม่ผ่าน 1.7 ล้านคน พร้อมประสาน พม.ช่วยเก็บตกช่วยคนเข้าไม่ถึง ขณะพช.นับพันคนยังเข้าร้องทุกข์เงินเยียวยา ด้าน รมว.เกษตรฯเผยสำนักงบประมาณโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 1.5 แสนล้านบาท ให้ ก.เกษตรฯ แล้ว พร้อมส่งให้

ต่อ : เยียวยา - หน้า 2

## เยียวยา

ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร “กลุ่มแรก” 8.3 ล้านราย ใน 15 พ.ค.นี้ วันละ 1 ล้านราย จนครบ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ หลังกระทรวงการคลังขอใช้พื้นที่เพื่อรองรับประชาชนเดินทางมาร้องเรียนเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ปรากฏยังคงมีประชาชนเดินทางมารอเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกว่า 1,000 คน ทำให้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ที่กรมประชาสัมพันธ์เตรียมไว้เต็มไปด้วยประชาชน

สำหรับเอกสารที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้รับเรื่องร้องเรียน คือ แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ กองการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เท่าที่สอบถามประชาชนที่มา ร้องทุกข์ ส่วนใหญ่บอกว่า เป็นความหวังสุดท้ายที่จะได้เงินเยียวยา หากไม่มาร้องทุกข์ก็จะได้ไม่ได้ แต่มาแล้วสบายใจ ยังมีความหวังก็เลยต้องมา ทั้งนี้กระทรวง

การคลังจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ไว้ไว้อย่างเพียงพอสำหรับทุกคน ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะขยายเวลา ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่กรมประชาสัมพันธ์ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวหลังลงพื้นที่พบปะผู้ร้องเรียน ปัญหาการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ามาตรการแจกเงิน 5,000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบแล้ว 14.4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มขอทบทวนสิทธิและผ่านสิทธิถึง 4.5 ล้านคน จากผู้ขอทบทวนสิทธิ 6.5 ล้านคน โดยคลังจะเร่งทยอยโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ผ่านสิทธิ 14 ล้านคน ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนที่เหลือ จะเร่งทยอยโอนให้ต่อเนื่อง ส่วนการทบทวนสิทธิ ได้พบปัญหาว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ 7-8 หมื่นราย แจ้งที่อยู่เพื่อขอทบทวนสิทธิไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่จริง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เจอตัว ซึ่งคลังจะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการตรวจสอบสิทธิต่อไป

สำหรับผลการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ไม่ได้สิทธิ 5,000 บาท ที่กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบัน มีมาแล้ว 15,000 คน ยังไม่รวมวันที่ 13 พ.ค.2563 อีก 2,000 คน ซึ่งคลังได้แยกปัญหาทั้งหมด และจะประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าว ย้ำว่า รมว.คลัง สั่งให้ดูแลกลุ่มเก็บตกทั้งหมด ตอนนี้มีผู้ผ่านสิทธิแล้ว 14.4 ล้านคน ใกล้ตัวเลขเข้าข่าย 16 ล้านคนแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังไม่มียกยบายให้ขึ้นทะเบียนรอบ 2 เพราะหลังจากนี้ พม.จะไปดูกลุ่มต่างๆ ที่ยังมีปัญหาและมีแนวทางช่วยเหลือออกมากังไม่ช้า ส่วนการตั้งโต๊ะรับเรื่องเรียน ปัญหาหลักๆ มี 2 เรื่องคือลงทะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 1.7 ล้านคน ที่คลังกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่และกลุ่มเลขบัญชีไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ มีเกือบล้านคนก็จะเร่งโอนเงิน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนเกษตรกรรวม 150,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด 10 ล้านราย ซึ่งวันนี้สศก.จะโอนเงินทั้งหมดไป ยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรรายละ 5,000 บาท ในงวดเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นงวดแรกตามที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้ 3 เดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรวมรายละ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14261

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 66.80 Ad Value: 60,120

PRValue (x3): 180,360

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พุง 14.4 ล้านคนผ่านสิทธิรับเยียวยา 5 พันคลังเร่งโอนเงินสัปดาห์นี้

15,000 บาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  
เลขาธิการ สศก.กล่าวว่าอีก 2 วันข้างหน้า  
ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร  
กลุ่มที่ 1 มีกว่า 8.3 ล้านราย ประกอบด้วย  
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) คณะกรรมการอ้อย  
และน้ำตาลทราย และการยาสูบแห่ง  
ประเทศไทย ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว  
ว่าทะเบียนเกษตรกรไม่ซ้ำซ้อนกันภายใน  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จากนั้น  
ได้ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับความ  
ช่วยเหลือผ่านโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”  
ไปแล้ว ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการผ่านระบบ  
ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิ์  
ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกัน  
สังคม และเกณฑ์อื่นๆ ที่กระทรวงการ  
คลังกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินเข้าบัญชี  
เกษตรกรจะจ่ายตามที่แจ้งไว้กับธ.ก.ส.  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของ ธ.ก.ส.หาก  
เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็สามารถ  
รับเงินได้ โดย ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายให้  
เกษตรกรกลุ่มที่ 1 วันละ 1 ล้านราย  
จนครบ จากนั้นจะจ่ายให้เกษตรกรขึ้น  
และปรับปรุงทะเบียนเสร็จ เป็นกลุ่ม  
ที่ 2 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ยังไม่ได้  
เพาะปลูก เนื่องจากรอฝน ขอให้ไปยื่น  
แบบ ทบก.01 เพื่อแสดงความจำนง  
เพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  
เมื่อเพาะปลูกแล้วให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่  
เกษตรกรอำเภอตรวจแปลงก่อนวันที่ 30  
มิถุนายน เมื่อ กรม.อนุมัติแล้ว คาดว่า  
จะได้รับเงินภายใน 31 กรกฎาคม งด  
เดี๋ยวม 15,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กนฺหุณ

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤษศบตี 14 พฤษภาคคม 2563

ปีที: 17

ฉบับที: 3991

หน้า: 1(กลาง), 2

Col.Inch: 52.93 Ad Value: 42,344

PRValue (x3): 127,032

คลิป: สีสี

หัวข้อข่าว: จีนซื้อยางหนุณ3หุณSTAMารจิ้นถุงมือสูง

# จีนซื้อยางหนุณ3หุณ STAMารจิ้นถุงมือสูง

**ทงหุณ - สู้ควิด - แกะปม 3 หุณ**  
กลุ่มยาง STA-NER-TRUBB พุง  
แรงสวนตลาด ท่ามกลางราคายาง  
ที่ยังไม่ได้สูง วงการซื้อเดอรจิ้น  
เข้าหา STA หนักหลังคู่แข่ง 5 เลือ  
ปิดตัวเหลือ 2 เลือ ขณะทีถุงมือ  
ยางสุดเด่น จัปตามารจิ้นพุง เหตุ  
ความต้องการสูงขึ้นราคาได้ ต้นหุณ  
ลด ค่าเงินบาทอ่อนหนุณ ด้าน  
NER รัปจิ้นสั่งอ้อเร่งขยาย  
ผลิต **→→→ ่าหน้า 2**

## จิ้นซื้อยาง (ต่อจากหน้า 1)

ไซปริศนาหุณกลุ่มยางพาราทง 3 ทะยานขึ้น  
อย่างแรงวานนี้ โดย "บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  
จำกัด (มหาชน)" หรือ STA พุง 10.07% บริษัท  
นอร์ทอส รัปเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER  
พุง 6.36% ขณะที บริษัท ไทยรัปเบอร์ลาเทคซักรู๊ป  
จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB พุงซิลลิ่ง 13.70%  
ท่ามกลางราคายางพาราที่ยังไม่ได้ปรับตัวสูงมากนัก  
โดยราคาล่าสุดวานนี้ (13 พ.ค.) ตลาด TOCOM  
ญี่ปุ่นราคายางอยู่ที่ 140 เยนต่อกก. จากเดือน  
กุมภาพันธ์ที่อยู่ระดับ 180 เยนต่อกก.

แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  
ขณะนี้ยอดคำสั่งซื้อยางพาราจากจีนได้ปรับตัวสูง  
ขึ้น หลังจากทีจิ้นเปิดประเทศ โดยตั้งแต่ในช่วง  
ปลายเดือนมีนาคมมีเดอรเข้าหาที่บริษัท STA  
พอสมควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า จีนคือผู้บริโภค  
ยางขนาดใหญ่ของโลกด้วยสัดส่วน 45-50% ทำให้  
ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน  
(RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex)

ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

### ● คู่แข่งน้อย

ขณะเดียว STA เองยังเผชิญกับคู่แข่งที่ลด  
ลง เนื่องจาก 5 เลือยางพาราขนาดใหญ่ที่คุ้นเคย  
กันในอดีต วันนีหลายบริษัทได้มีปัญหาหรือปิดตัว  
ทำให้ขณะนีเหลือเพียง 2 เลือ ก็คือ STA และ  
ไทยชัยยางพารา ทำให้มีเดอรเข้าหาที่บริษัทก่อน  
ข้างมาก

"ตอนนี้ลูกค้าเรียนรู้แล้วว่าส่งเดอรให้กับ  
ใคร ก็เหลือแค่ 2 บริษัทขนาดใหญ่ เพราะลูกค้า  
คงไม่ยินดีทีจะส่งซื้อบริษัทที่มีปัญหา ไม่สามารถส่ง  
สินค้าได้ ซึ่ง STA ในฐานะคนที่อยู่รอดดำเนินธุรกิจ  
ได้ จิ้นมีเดอรทีเข้ามา และกัทำให้ธุรกิจยางแผ่น  
ยางแท่ง ไม่น่ากังวล แม้จะมีผลกระทบจากควิด"

นอกจากนี้ STA ยังไม่มีปัญหาด้านการ  
ประกันความเสี่ยงราคายางด้วย เนื่องจากเดอร  
ทีเข้ามาสามารถจับคู่กับสินค้าได้เลย จากเดิมที  
ต้องทำประกันความเสี่ยงในส่วนของยางทีถูกจับคู่  
ไม่ได้ ดังนั้นจึงกังวลในด้านของราคา และไม่ต้อง  
ทำประกันความเสี่ยง

### ● ถุงมือยางมารจิ้นโต

ขณะเดียวกันธุรกิจถุงมือยางขณะนี้ก็นับว่าดี  
มาก จากสถานการณ์ควิด-19 ทีเกิดขึ้น ทำให้ใน  
กลุ่มการแพทย์ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมใช้ถุงมือยางมากขึ้น  
ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ทีมีคำสั่งถุงมือยาง  
เข้ามา เช่น สายการบิน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า  
ขณะเดียวกัน STA ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตจาก  
สิ้นปี 2562 ทีระดับ 27,000 ล้านชิ้นต่อปี มาเป็น  
33,000 ล้านชิ้นต่อปี หรือ เพิ่มขึ้น 22% ในช่วง  
ปลายเดือนมีนาคมทีผ่านมา และเดินกำลังการผลิต  
เต็มทีเดือนเมษายน ตอนนี้ใช้กำลังการผลิตเต็ม  
100% ต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะต้องใช้เต็มกำลังการ  
ผลิตอีกนาน เพราะมีคำสั่งซื้อไปถึต้นปีหน้าแล้ว

"แม้ว่ามาเลเซียจะมีการล็อกดาวน์ แต่กำลัง  
การผลิตถุงมือยางของเขากัยังผลิตได้ 70-80%  
ของกำลังการผลิต แต่สิ่งที่บริษัทได้ประโยชน์ก็คือ  
การขายสินค้าไปยังลูกค้าจำนวนมากทั่วโลก ซึ่ง  
ทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทกว้างขึ้นมากกว่าเดิมเยอะ  
มีทั้งเมคคิล และบริษัทอื่น"

แหล่งข่าว ยอมรับว่า ด้วยความต้องการทีสูง  
ของธุรกิจถุงมือยางทำให้บริษัทได้มีการปรับราคา  
ขายขึ้นบ้าง ท่ามกลางค่าเงินบาทที่อ่อนค่า บริษัท  
จะได้รับประโยชน์ส่วนนี้ พร้อมกับยอมรับว่า จาก  
ราคายางพาราอยู่ในระดับไม่สูงมาก ทำให้บริษัท  
ได้รับประโยชน์ด้านต้นทุนการผลิตถุงมือยางทีลด  
ลงด้วย ประกอบกับมีคำสั่งซื้อในประเทศมากขึ้น  
ทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่ง จึงประเมินว่ามารจิ้นของ  
ธุรกิจถุงมือยางปีนีดี และแนวโน้มจะเป็นแบบนี้  
ไปเรื่อยๆ

### ● NER ออเดอรจิ้นเข้า

ด้านนายชวิทย์ จิงธนสมบุรณ์ ประธานเจ้า  
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอส รัปเบอร์ จำกัด  
(มหาชน) หรือ NER ยอมรับเช่นเดียวกันว่า ขณะ  
นีเดอรของจิ้นได้เข้ามามากขึ้นเนื่องจากโรงงาน  
ของลูกค้าในจิ้นเริ่มกลับมาเดินการผลิตแล้ว และ  
เตรียมทีจะเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ 2 ราย ระยะ  
ยาว ซึ่งบริษัทได้เริ่มทดลองเดินเครื่องจักรโรงงาน  
ผลิตแห่งใหม่ตามแผนที่วางไว้แล้ว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**สยามรัฐ**

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 70 ฉบับที่: 24287 หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 25.27 Ad Value: 21,479.50 PRValue (x3): 64,438.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมนาคมจ่อชงกรม.ไฟเขียวใช้ยางพาราหุ้มแบรีเออร์

## คมนาคมจ่อชงกรม.ไฟเขียวใช้ยางพาราหุ้มแบรีเออร์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 19 พ.ค. 2563 กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอบรรจุวาระพิจารณาการดำเนินการจัดทำแผ่นยางหุ้มแบรีเออร์(Rubber Fender Barrier) สามารถใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อให้กรมบัญชีกลางบรรจุลงในรายละเอียดต่อไป รวมถึงนำเสนอ(ร่าง) บันทึกลงนามข้อตกลง(MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายและผลิตโดยตรงให้กับกรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) โดยไม่ผ่านบริษัทอื่นๆ หรือนายหน้า

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนี้จะนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2563 บางส่วนและอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนที่เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(PARA AC) ให้เหลือเพียงแค่แอสฟัลติกคอนกรีต(AC) เท่านั้น เพื่อนำงบประมาณส่วนที่เหลือมาจัดทำแผ่นยางพาราหุ้มแบรีเออร์ และเสาหลักกันโค้ง ใดๆก็ตาม จะมีการประชุมรายละเอียดและตรวจสอบว่าจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้น มีเหลือเท่าใด ในวันที่ 14 พ.ค. 2563

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะนำยางพาราไปใช้กับถนนขนาด 4 ช่องจราจร

ขึ้นไประยะทางประมาณ 12,000 กิโลเมตร โดยจะใช้ยางพาราประมาณ 300,000 ตัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างความต้องการของใช้น้ำยางพารา

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากวิธีการดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา หากใช้งบประมาณ 100 บาท เงินจะถึงมือเกษตรกรเพียง 5.1 บาท หรือ 5.1% เท่านั้น แต่วิธีที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการ ทั้งในเรื่องของแผ่นยางพาราหุ้มแบรีเออร์และเสาหลักกันโค้ง หากใช้งบประมาณ 100 บาท เงินจะถึงมือเกษตรกรประมาณ 70 บาทขึ้นไป หรือ 70%



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 14 - อาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42 ฉบับที่: 5253 หน้า: 18(ล่างขวา)

Col.Inch: 9.39 Ad Value: 12,676.50 PRValue (x3): 38,029.50

ศิลปิน: สีส

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ตรังหนุนเกษตรกรปลูกไม้



## ตรังหนุนเกษตรกรปลูกไม้

นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังได้จัดให้มีการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมปลูกไม้ เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีวิทยากรเกษตรกรให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป หน่อไม้ และการตลาด แก่เกษตรกรจำนวน 20 ราย ณ บ้านสวนไผ่นายนนท์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตจะมีการใช้ไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ ไม้ไผ่สามารถที่จะแปรรูปได้ เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน เฟอร์นิเจอร์ น้ำจากไม้ไผ่ หรือชาลำตัน ฯลฯ ซึ่งทุกส่วนของต้นไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/วิชาการ-เกษตร

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22759

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 45.73 Ad Value: 100,606

PRValue (x3): 301,818

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งจ่ายเงินประกันฯ ขยายพักหนี้ถึงสิ้น ก.ย.นี้

กยท.เร่งจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 1.4 ล้านราย พื้นที่ปลูก 17 ล้านไร่ ใกล้เสร็จแล้ว พร้อมเตรียมพักหนี้ถึงสิ้น ก.ย.นี้

นายจรรจักษณ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ขณะนี้ กยท.ได้จ่ายเงินโครงการประกันรายได้



ให้ชาวสวนยางไปแล้วทั้งสิ้น 21,074 ล้านบาท แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ถือบัตรสีชมพูอีก 273,355 ราย ที่เพิ่งมาแจ้งข้อมูลกับกยท. หลังมีการประกาศโครงการประกันรายได้ไปแล้ว ซึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีพื้นที่ปลูกตรงตามที่แจ้งหรือไม่ เลขบัญชีธนาคารตรงกับชื่อเจ้าของแปลงปลูกหรือไม่ และบางรายยังไม่สามารถหาหลักฐานเอกสารสิทธิครอบครองพื้นที่จริงหรือไม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบ

เพื่อลงนามรับรองความถูกต้องพื้นที่ปลูกจริง ก่อนจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตรวจสอบอีกครั้ง

“แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางข้ามเขตเพื่อลงพื้นที่ได้ จึงต้องตรวจสอบผ่านเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการทำงานจากบุคคลภายนอกที่อยู่ในพื้นที่ ถึงจะจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรสำหรับ

ผู้ถือบัตรสีชมพู แต่ขณะนี้ตรวจสอบเสร็จไปแล้ว 272,014 ราย คงเหลืออีกแค่ 1,341

# กยท.เร่งจ่ายเงินประกันฯ

## ขยายพักหนี้ถึงสิ้น ก.ย.นี้



ราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง เพื่อทยอยจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.นี้”

สำหรับมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้จากการกู้ยืมเงิน กยท. นายจรรจักษณ ชี้แจงว่า ได้ขยายเวลาชำระหนี้ออกไป จากเดิมที่ให้เวลาชำระหนี้ล่าช้าได้ 60 วัน ขยายเวลาออกไป 7 เดือน จากเดิมต้องชำระหนี้ในวันที่ 31 มี.ค.63 สามารถพักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.63 โดยไม่มีการคิดเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้ ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือได้ทันที กยท.ใกล้บ้าน.